



จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

สร้างองค์ความรู้และบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล สู่สังคมอุดมปัญญา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ 52/2567

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดสระแก้วในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ณ โรงเรียนวังจระเข้ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว



เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว มอบหมายให้ ดร.ประทีป อุปแก้ว รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นางจรรยา ธรรมธัญ ตำแหน่งบรรณารักษ์ และ นางสาวประภัสสร พุดพันธ์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดบูธกิจกรรมปันสุข และรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 กับจังหวัดสระแก้วในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ณ โรงเรียนวังจระเข้ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายปริญญญา โพธิ์สัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อม นายภูมิวัชร อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ และ หน่วยงานราชการ ออกหน่วย โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการออกหน่วยของส่วนราชการ มีการให้บริการในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลบริการการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การแนะนำการประกอบวิชาชีพและอื่นๆ พร้อมทั้งยังแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค มอบเงินให้แก่ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ยากจน ตลอดจนให้คำแนะนำการศึกษาทางด้านวิชาชีพสถานศึกษา และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและสามารถติดต่อกับหน่วยงานของทางราชการได้อย่างใกล้ชิด ถูกต้อง และ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับประชาชน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งหน่วยแพทย์ พอ.สว. ได้ลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อออกให้บริการรักษาทั้งโรคทั่วไป ทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย



งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
โทร. 0-3726-1559-60 ,0-3726-1802
www.sakaeo.buu.ac.th www.facebook.com/sakaeo.buu

ตรวจภาพ/ข่าว
ดร.กัณทร ธรรมะ
ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

จัดทำโดย
นางสาวประภัสสร พุดพันธ์
นักประชาสัมพันธ์